

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 10/2018

001. LÊ LAN/ Kết nghĩa dân cư "xây" biên giới vững vàng// Nhân Dân.- Số 23020.- Ngày 21/10/2018 - Tr.3

Sau hơn sáu năm tích cực triển khai phong trào "Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới", đến nay, trên tuyến biên giới Điện Biên - Lào và Điện Biên - Vân Nam (Trung Quốc), thuộc tỉnh Điện Biên đã có chín cặp kết nghĩa cụm dân cư. Không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới, việc kết nghĩa giữa các cụm dân cư còn góp phần quan trọng xây dựng biên giới trên tuyến Tây Bắc vững vàng, bình yên.

Là lực lượng "chủ công" trong tham mưu, hỗ trợ thực hiện phong trào "kết nghĩa cụm dân cư biên giới", sáu năm trước, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên đã tham mưu Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Thông báo số 282-TB/TU ngày 31-10-2012 về việc, thí điểm kết nghĩa một bản giáp biên giới của tỉnh Điện Biên với một bản giáp biên giới của tỉnh Phong Xa Lỳ (nước CHDCND Lào). Căn cứ tình hình thực tế địa bàn và nhu cầu người dân khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã quyết định lựa chọn bản Pa Thơm, thuộc xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) để làm "bản điểm" kết nghĩa với bản Na Luông thuộc cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào).

Sáng 6-6-2013, tại bản Pa Thơm, xã Pa Thơm có thêm một sự kiện, trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền hai huyện Điện Biên và Mường Mày; sự xúc động đến trào nước mắt của hàng trăm người dân bản Pa Thơm, bản Na Luông, Trưởng bản Pa Thơm Lò Văn Héo và Trưởng bản Na Luông là anh Xiêng Tha, đã trao cho nhau biên bản ghi nhớ, với các cam kết thăm nghĩa tình. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bản hứa sẽ tiếp tục phát huy tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; cùng nhau góp sức bảo vệ biên giới vững vàng, bình yên. Trao cho nhau biên bản ghi nhớ, trưởng bản của hai cụm dân cư còn trao cho nhau những hạt giống và lời hẹn đến mùa gieo hạt tới sẽ hỗ trợ làm nương. Trong không gian thăm nghĩa đượm tình, già làng Lò Văn Kẹo, xúc động nói: Bao đời nay ăn chung một nguồn nước, tắm chung một dòng sông nhưng không thể hề nhớ là sang, hề mong là gặp. Giờ thì thỏa niềm ước ao được đi lại, thăm nom để san sẻ đói no cả khi tháng ba, ngày tám...

Sau thành công của lễ kết nghĩa bản Pa Thơm - Na Luông, cũng trong năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy và hỗ trợ nhân dân hai xã Sín Thầu và Sen Thượng (huyện Mường Nhé) kết nghĩa với thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đến nay, trên hai tuyến Điện Biên - Lào và Điện Biên - Trung Quốc, có chín cụm dân cư được kết nghĩa, nhờ sự hỗ trợ tích cực của BĐBP và sự ủng hộ của chính quyền địa phương.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào, Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên cho biết: Trong chín cặp kết nghĩa cụm dân cư trên hai tuyến biên giới tại Điện Biên, thì có tám cặp kết nghĩa bản - bản trên tuyến biên giới Điện Biên - Lào, thuộc các huyện: Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Chà; một cặp kết nghĩa xã -

thị trấn thuộc huyện Mường Nhé với huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc). Sau lễ kết nghĩa của các cụm dân cư, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Biên giới, đất liền; hướng dẫn nhân dân các cụm dân cư phương thức canh tác mới nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, nhận thức của nhân dân về quy định đường biên, mốc giới, bảo vệ biên giới thay đổi rõ rệt; khi qua lại thăm thân, bà con tự giác chấp hành quy định pháp luật. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tuân thủ theo quy chế phối hợp giữa hai bản, nhân dân hai bên đã nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm, hạn chế tình trạng di dịch cư tự do ở khu vực biên giới.

Là người hiểu rõ những đổi thay trong đời sống người dân ở cụm dân cư kết nghĩa, cho nên khi được hỏi về tình cảm của người Pa Thom - Na Luông, Trưởng bản Pa Thom Lò Văn Héo phần khởi khoe: Nhà nào có tin vui hay chuyện buồn thì mọi người đều thăm hỏi, giúp đỡ; bà con hỗ trợ nhau thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe bảo đảm cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thom, năm 2014 và 2015, nhiều lần dân bản Pa Thom đã sang bản Na Luông hướng dẫn dân bản Na Luông cách làm ruộng nước và đưa giống lúa mới vào trồng thử nghiệm. Qua mấy mùa rẫy, đến nay dân bản Na Luông thành thực kỹ thuật làm cỏ, bón phân chăm cây lúa nước; nhân dân Na Luông cũng biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, đời sống người dân địa phương dần được nâng lên. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", năm 2015, bà con dân bản Pa Thom đã hỗ trợ tiền, vật liệu và cử 20 người sang bản Na Luông giúp chị Lò Thị Hay làm nhà. Cứ như thế, bản nào có việc cũng việc chung; nhà nào có việc nhân dân hai bên cũng xúm vào giúp đỡ; tình cảm, tấm lòng người dân hai bản Pa Thom - Na Luông luôn dạt dào như con nước dòng Nậm Núa menh mông.

Góp sức vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân các cụm biên giới kết nghĩa, những năm qua, BDBP Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật, đời sống cho nhân dân. Riêng sáu tháng đầu năm 2018, BDBP đã tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của hai nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới đến 12.700 lượt người. Y sĩ, bác sĩ BDBP Điện Biên phối hợp tổ chức khám bệnh cho hàng nghìn lượt người dân các tỉnh Bắc Lào; cấp thuốc miễn phí và trao nhiều phần quà tặng nhân dân hai bên biên giới hơn một tỷ đồng. Trong chương trình hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới kết nghĩa, tháng 6-2015, Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên đã mở hẳn một phòng khám tại huyện Phôn Thoong để thường xuyên khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của chính quyền các địa phương và BDBP Điện Biên, tính riêng 5 năm trở lại đây, nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào đã cung cấp cho BDBP Điện Biên hàng trăm tin có giá trị, góp phần giúp BDBP Điện Biên, Bộ Chỉ huy an ninh tỉnh Phong Xa Lỳ và Luông Pha Băng triệt phá hai vụ, bắt bảy đối tượng, thu 101 bánh hê-rô-in, 1,5kg bột hê-rô-in và nhiều tang vật khác. Nhân dân các cấp bản kết nghĩa tích cực tham gia với lực lượng bảo vệ biên giới của mỗi bên tuần tra đường biên, cột mốc, bảo đảm tuyệt đối an toàn trên hai tuyến biên giới quốc gia.

002. LÊ LAN/ Nông dân Điện Biên tích cực xây dựng nông thôn mới// Nhân dân.- Số 23018.- Ngày 19/10/2018 - Tr.4

Trong số các phong trào, hoạt động do hội nông dân tỉnh điện biên triển khai thời gian qua, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều hội viên hơn cả. Tùy điều kiện thực tế tại cơ sở, mỗi cấp hội chủ động lựa chọn tiêu chí phù hợp triển khai để hội viên có điều kiện tham gia, góp phần thiết thực xây dựng NTM.

Diễn hình trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương, phải kể đến Hội Nông dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên, bằng cách tuyên truyền, vận động phù hợp đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Ông Lò Văn Hiêng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pom Lót, cho biết: Là xã lòng chảo, địa bàn rộng nhưng mật độ dân trí không đồng đều, nhất là một bộ phận không nhỏ hội viên nông dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền các cấp, cho nên mấy năm trước việc triển khai phong trào xây dựng NTM trong nông dân hết sức khó khăn. Bởi cả một thời gian dài, nông dân Pom Lót nói riêng, nông dân huyện Điện Biên nói chung quen với suy nghĩ “cứ công trình, dự án là do Nhà nước đầu tư”: Về phía lãnh đạo Hội cũng gặp khó khăn khi triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, vì thời gian đầu nhiều đồng chí không hiểu hết nội dung từng tiêu chí cũng như cách thực hiện sao cho phù hợp điều kiện địa bàn.

Hai năm trở lại đây, căn cứ nội dung từng tiêu chí, điều kiện chung của toàn thể hội viên nông dân xã Pom Lót, Hội Nông dân đã chủ động đăng ký với Đảng ủy, UBND xã đảm nhiệm ba tiêu chí: giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự địa bàn; nâng cao đời sống, thu nhập hội viên nông dân và phối hợp chính quyền hoàn thiện tiêu chí về giao thông nông thôn. Triển khai đến hội viên các tiêu chí đó, Hội Nông dân xã Pom Lót đồng thời triển khai cụ thể cách làm phù hợp điều kiện từng thôn, bản. Hiểu được nội dung từng tiêu chí, ý nghĩa lớn lao của chương trình xây dựng NTM, nhiều hội viên nông dân ở Pom Lót đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng đầu tư làm đường nội đồng và đường dân sinh, như hộ gia đình các ông: Hà Quang Hợp, Trần Văn Sương đã ủng hộ hơn 280 triệu đồng làm đường dân sinh thôn 3 và đường nội đồng, giúp hàng trăm gia đình thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường thôn mới hoàn thành hồi cuối năm 2017, ông Nguyễn Văn Thắng, hội viên Chi hội nông dân thôn 5, phấn khởi cho biết: Chiều dài tuyến đường gần 300 m, phục vụ hơn 100 gia đình trong thôn nhưng chỉ cần 30 gia đình ủng hộ đã đủ kinh phí làm đường. Quá trình vận động, Chi hội nông dân thôn 5 nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nông dân; người góp của người góp công, ai cũng đề nghị làm đường phải rộng thêm để nhân dân đi lại thuận tiện. Được biết, tại thôn 5 có nhiều đoạn đường đã được hoàn thành từ sự ủng hộ của nông dân, như: đường liên thôn, đường nội đồng; tổng kinh phí nông dân tự nguyện đóng góp lên đến gần hai tỷ đồng. Với người nông dân một nắng hai sương nơi núi rừng Tây Bắc này, đó là một con số không hề nhỏ và ý nghĩa hơn, đó còn là tấm lòng, nhiệt huyết của nông dân với chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

Là huyện mới thành lập trong số 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, điều kiện của huyện Nậm Pồ khó khăn hơn rất nhiều. Với hơn 95% số hội viên nông dân làm nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn cho nên ngay từ khi thành lập, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ đã xác định, ưu tiên triển khai chương trình xây dựng NTM; lãnh đạo các cấp Hội Nông dân trong huyện tích cực về cơ sở hướng dẫn nông

dân thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất mà hội viên nông dân thụ hưởng. Từ phân tích nội dung các dự án triển khai trên địa bàn, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ nhận thấy Chương trình 30a, Chương trình 135 giai đoạn ba..., có nhiều đề mục hỗ trợ sản xuất (cây, con giống) cho nông dân, cho nên hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp phòng nông nghiệp, kinh tế, tài chính để triển khai chương trình.

Theo đó, với trách nhiệm của mình, Hội Nông dân Nậm Pồ chủ động mở các lớp tập huấn hướng dẫn cho hơn 10 nghìn hội viên nông dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ở Nậm Pồ đạt nhiều kết quả tích cực, người dân có nguồn thu ổn định từ nông nghiệp, qua đó có điều kiện đóng góp trong chương trình xây dựng NTM.

Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đời sống nông dân nhiều xã được nâng lên rõ rệt; chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã này về đích trước thời hạn. “Cuối năm 2017, xã Chà Nưa đã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM, nếu không có gì thay đổi thì năm nay (2018), Nậm Pồ sẽ hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận xã NTM cho Chà Nưa. Điều này sẽ giúp nhân dân xã Chà Nưa nói riêng, nhân dân Nậm Pồ nói chung có thêm niềm tin, quyết tâm xây dựng NTM”, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết thêm về chặng đường phía trước trong hành trình thực hiện xây dựng NTM ở Nậm Pồ.

Đánh giá chung về kết quả tham gia chương trình xây dựng NTM của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lò Văn Hoàn cho biết: Tích cực ngay từ khi triển khai chương trình, đến cuối năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên nông dân đóng góp 40 nghìn ngày công xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi, làm mới, sửa chữa 51 km đường dân sinh; xây dựng và sửa chữa 5.200 m kênh mương nội đồng. Nông dân còn hiến 15.435 m² đất xây dựng 116 mô hình vệ sinh môi trường nông thôn; giúp hộ nghèo sửa chữa và làm mới 99 nhà ở. Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp các ngành xây dựng bảy chuỗi liên kết sản phẩm trong nông nghiệp; giúp đỡ xây dựng một hợp tác xã dịch vụ tổng hợp thực hiện cánh đồng lớn với quy mô 30 ha tại xã Thanh Yên. Tổng nguồn lực Hội Nông dân tỉnh huy động các cấp, các ngành và nông dân đóng góp 56,8 tỷ đồng; giúp hàng nghìn nông dân từ nghèo khó vươn lên thành hộ có kinh tế khá và giàu, tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

003. MINH THỊNH/ Công ty CP cấp nước Điện Biên: Bán nước thô, thu tiền tỷ// Giáo dục và thời đại.- Số 249.- Ngày 17/10/2018 - Tr.11

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sạch trung tâm huyện Mường Nhé (giai đoạn II) đến nay vẫn chưa hoàn thành, song nhiều năm nay, Công ty CP Cấp nước Điện Biên vẫn bán nước thô, chưa qua xử lý cho các dân, thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Chưa hoàn thành đã đưa vào sử dụng?

Theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 6/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên, Dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sạch trung tâm huyện Mường Nhé (giai đoạn II) có khả năng cấp thêm 1.200m³ nước/ngày đêm; cả 2 giai đoạn sẽ cung cấp

1.500m³ nước sạch/ngày đêm cho Trung tâm huyện. Dự án sẽ sử dụng nguồn nước từ suối Nậm Là, xây dựng hệ thống dẫn nước thô về khu vực xử lý và cung cấp cho khu trung tâm. Theo phê duyệt, thời gian thực hiện dự án tối đa là 12 tháng, nghĩa là chậm nhất đến ngày 6/8/2011 phải hoàn thành.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến nay dự án vẫn đang dang dở. Lý giải về sự chậm trễ này, ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé (đơn vị đại diện chủ đầu tư) cho rằng: “Đó là do năng lực nhà thầu yếu. Trong quá trình thi công, nhà thầu “lúng túng” trong việc triển khai xây dựng trạm điện để cấp cho nhà máy xử lý nước. Chúng tôi đã bàn giao tạm thời cho công ty để cung cấp nước phục vụ nhân dân cũng từ lâu rồi”. Khi được hỏi, khi nào Nhà máy Cấp nước huyện Mường Nhé mới chính thức được đưa vào sử dụng, ông Thắng cho biết: “Hiện tại nhà thầu xây lắp vẫn chưa mang phèn xút lên để vận hành thử nghiệm. Thời gian vận hành dự kiến khoảng một tháng trước khi cung cấp cho nhân dân”.

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên là đơn vị cung cấp nước sạch mạng cấp I, cấp II và toàn bộ mạng cấp III trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; và 9 huyện, thị khác của tỉnh Điện Biên, trong đó, có huyện Mường Nhé.

Mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng người dân Mường Nhé cho biết lâu nay họ vẫn phải mua nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (Công ty Cấp nước Điện Biên) cung cấp. Trên địa bàn huyện Mường Nhé, công ty đang cung cấp “nước sạch” cho 742 hộ gia đình và cơ quan đoàn thể. Lượng nước cung cấp mỗi năm khoảng 233.000m³. Chỉ tính riêng năm 2017, công ty này thu về gần 1,3 tỷ đồng từ bán nước thô tự chảy.

Trả lời cho câu hỏi, vì sao công trình chưa hoàn thành đã được đưa vào sử dụng, một cán bộ của Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé cho rằng: Trước đó, Công ty Cấp nước Điện Biên đã đầu tư hệ thống dẫn nước từ các nhánh chính đến các khu dân cư. Còn nhà máy nước (đang thi công dang dở) thuộc dự án của huyện, việc thu tiền nước của dân không liên quan đến Ban quản lý dự án.

Nước thô giá cao

Theo phản ánh của người dân thị trấn Mường Nhé, lâu nay họ phải mua nước thô do Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên cung cấp. Mặc dù chất lượng nước không đảm bảo nhưng giá nước tương đối cao. Bà con cho rằng việc Công ty Cấp nước Điện Biên chỉ xả nước thô cho dân làm nước sinh hoạt thì chỉ nên thu tiền sử dụng nước với mức “hỗ trợ”. Chẳng hạn như thu khoảng 30 - 50% mức giá để phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa đường ống và chi phí cho nhân công vận hành đường nước thay vì thu đủ 5.500 đồng/m³ như lâu nay.

Bên cạnh đó, bà con bà con cũng lo ngại khi sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, phát sinh mầm dịch bệnh. Điều khiến bà con bất bình hơn là vào những tháng mùa mưa, nước thường xuyên bị vẩn đục và chuyển màu đỏ. Có những thời điểm mưa nhiều, công ty cấp nước đã “cắt” nước tới 2 ngày “chờ” nước trong mới xả tiếp khiến cuộc sông nhân dân bị đảo lộn.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Phạm Trọng Nguyễn, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Điện Biên thừa nhận việc công ty bán nước không đủ tiêu chuẩn cho

người dân là đúng. Theo ông Nguyễn, nguồn nước cấp cho bà con sử dụng trên địa bàn huyện Mường Nhé chỉ nước từ các suối. Công ty đã đầu tư làm đường ống dẫn nước về bể lắng, rồi lắp đặt hệ thống đường ống cấp 1, cấp 2 đưa nước về cho các hộ và thu tiền với mức giá lên tới 5.500 đồng/m³.

Ông Phạm Trọng Nguyễn cho rằng, dựa trên cơ sở chi phí đầu vào cùng chi phí khác để ra giá nước bán cho dân. Công ty xây dựng giá theo quy định tính đúng, tính đủ: Tiền đầu tư, tiền lương và chi phí khác... rồi trình liên ngành thẩm định và trình HĐND và UBND để quyết định mức giá.

004. NGỌC DIỆP/ Mường Chà, Điện Biên: Làm bôn, “ăn” thật?// Giáo dục và thời đại.- Số 255.- Ngày 24/10/2018 - Tr.11

Mặc cho chủ đầu tư phản đối, đơn vị thi công vẫn lấy đá từ mỏ tự khai thác để xây dựng công trình tại xã Hừa Ngải.

Tự ý khai thác đá

Trong vai một người đi tìm mua vật liệu để phục vụ cho dự án xây dựng, phóng viên Báo GD&TĐ đã tiếp cận công trường khai thác đá nằm tại bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngải (Mường Chà, Điện Biên). Giữa công trường ngổn ngang, một máy nghiền đá, máy xúc và một chiếc xe tải đang thường trực ở đây.

Một người tự giới thiệu tên là Trần Văn Lạc, quản lý tại “mỏ” đá cho biết, đơn vị mình chỉ “hỗ trợ” dân “cải tạo” nền nhà; Đồng thời “tận dụng” nguồn vật liệu này để xây dựng các công trình bao gồm: Trường tiểu học, nhà văn hoá và đường nội bản San Súi xã Hừa Ngải, huyện Mường Chà (Điện Biên). Khi ngỏ ý muốn mua đá với số lượng lớn, ông Lạc cho biết, đơn vị có thể khai thác toàn bộ bãi nương rộng mênh mông trước mặt để kinh doanh với điều kiện được sự đồng ý của Giám đốc công ty.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Mùa A Thào – Chủ tịch UBND xã Hừa Ngải - cho biết, công trường khai thác đá kê trên thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Phúc Linh. Điểm khai thác này thuộc nương ngô của ông Mùa Chờ Di trú tại bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngải. Ông Thào khẳng định, chính quyền xã không hề biết giữa Công ty TNHH Phúc Linh và ông Di đã thỏa thuận với nhau ra sao khi mở công trường khai thác đá tại đây.

Theo ông Lò Văn Hịch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Chà, hiện tại trên địa bàn chỉ có một đơn vị được cấp phép khai thác đá tại mỏ nằm gần thị trấn Mường Chà. Tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn đều được phê duyệt sử dụng đá tại mỏ này. Song do các công trình tại địa bàn xã Hừa Ngải thiếu nguồn vật liệu nên doanh nghiệp lấy đá tại chỗ để làm vì thủ tục đăng kí cấp phép khai thác khoáng sản “rườm rà”.

Gian dối?

Ngày 12/10, làm việc với Báo GD&TĐ, ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Mường Chà cho biết: Công ty TNHH Phúc Linh là nhà thầu thi công 3 dự án tại xã Hừa Ngải, huyện Mường Chà gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học (PTDTBTTH) Hừa Ngải (Ban quản lý các công

trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư) và 2 công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm: Nhà văn hoá xã và dự án đường nội bản San Súi (UBND xã Hòa Ngãi làm chủ đầu tư).

Đối với công trình xây dựng Trường PTDTBT TH Hòa Ngãi, Ban quản lý dự án bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu, đúng chủng loại theo quy định. Để chứng minh cho điều này, ông Ngọc đã trực tiếp kết nối điện thoại với ông Nguyễn Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường TH Hòa Ngãi trước mặt phóng viên. Qua điện thoại, ông Điệp cho biết, việc đổ mái tầng 2 của dự án trường tiểu học được thực hiện vào tháng 6 năm nay. Nguồn đá được sử dụng để đổ bê tông được Công ty TNHH Phúc Linh lấy từ “mỏ” khai thác tại chỗ.

Đối với công trình Nhà văn hoá xã và dự án đường nội bản San Suối, việc nhà thầu sử dụng vật liệu (đá) tại chỗ được ông Mùa A Thảo - Chủ tịch xã Hòa Ngãi (đơn vị chủ đầu tư) xác nhận. “Đây là do các anh ý (Công ty Phúc Linh) tự lấy thôi. Trong dự toán của 2 công trình, đá bắt buộc phải được mua từ mỏ tại trung tâm thị trấn Mường Chà (cách Hòa Ngãi khoảng 35 km).

Khi phát hiện nhà thầu tự ý lấy đá khai thác tại bãi nương của dân gần đó về để làm vật liệu cho công trình, chủ đầu tư và Ban Giám sát của xã chúng tôi đã không đồng ý. Thế nhưng doanh nghiệp vẫn cứ khăng khăng nên cũng chẳng biết phải làm sao được”.

Ông Thảo cũng cho biết thêm, trong thiết kế, công trình phải sử dụng đá có kích thước 1x2 cm để đổ bê tông cho một vài hạng mục, nhưng vật liệu mà đơn vị này tự ý khai thác, cung cấp có kích cỡ không đều nhau, không sạch nên lãnh đạo xã đã không chấp thuận. Nhà thầu đã phải mang 2 xe đá đi “cho” trường tiểu học để thi công các hạng mục phụ trợ.

005. MINH THỊNH/ Dự án phát triển dân sinh “tiêu tan” bởi... điện// Giáo dục và thời đại.- Số 236.- Ngày 2/10/2018 - Tr.12

Xây “giác mộng” ban đầu

Tại Quyết định số 501 ngày 12/12/2014 của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kinh phí thực hiện dự án: “Phát triển sản xuất các sản phẩm từ giấy dó” cùng với Hợp đồng thực hiện dự án khoa học và công nghệ số 581 ngày 31/12/2014 giữa Sở Khoa học - Công nghệ Điện Biên và Chi cục Phát triển Nông thôn (PTNT) Điện Biên, trong thời gian 24 tháng, Chi cục PTNT sẽ thực hiện dự án phát triển sản xuất các sản phẩm từ giấy dó với tổng kinh phí 755 triệu đồng.

Với bản thuyết minh 24 trang (chưa kể phụ biểu đính kèm), trên cơ sở những luận cứ khoa học về tính cấp thiết, khả thi của dự án, Chi cục PTNT đã xác định các mục tiêu cụ thể của dự án. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đã được người ta “tô vẽ” lên trong ngân ấy trang giấy, tạo nên “viễn cảnh” một “bức tranh” với đủ gam màu tươi sáng về sự đổi đời của đồng bào trong vùng. Nào là sau khi dự án hoàn thành sẽ xây dựng được cơ sở sản xuất giấy dó và phát triển các sản phẩm từ giấy dó tại hợp tác xã (HTX) dệt thổ cẩm Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để mỗi năm sản xuất hơn

70.000 sản phẩm từ giấy dó có chất lượng tốt, thân thiện môi trường... Điều đặc biệt hấp dẫn là dự án sẽ tạo cơ hội việc làm ổn định cho 20 lao động người địa phương, với mức lương hứa hẹn từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng...

Lễ khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất giấy dó đã long trọng diễn ra vào một ngày đẹp trời hồi cuối tháng 9/2015, tại bản Na Sang 2. Tham dự buổi lễ này, bên cạnh những “yếu nhân” của hai sở Khoa học - Công nghệ và Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Điện Biên; đương nhiên là có sự góp mặt của cán bộ và nhân dân xã Núa Ngam nói chung và nhân dân bản Na Sang 2 nói riêng. Họ tới đây để chứng kiến một sự kiện hy hữu và nhất là để mừng cho cơ hội đổi đời của những đồng bào sắp thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Vỡ “mộng”...

Điều mà chẳng ai ngờ tới là ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và mua sắm đầy đủ máy móc để làm giấy thì “vấn đề” mới bị phơi bày. Nó chính là vì máy móc công kênh, công suất lớn trong khi nguồn điện hiện có lại không đủ tải nên máy móc cũng chẳng thể vận hành.

Bởi thế, suốt hai năm ròng, Chi cục PTNT Điện Biên cứ loay hoay đi tìm lời giải đáp. Ngày 21/6/2016, Chi cục trưởng PTNT Điện Biên, Phan Mạnh Kha đã ký Tờ trình 97/TTr-CCPTNT, gửi đồng thời hai sở là Khoa học - Công nghệ và Tài chính, đề nghị bổ sung 181.314.184 đồng để lắp đặt đường điện ba pha đến nhà xưởng sản xuất giấy dó. Hồi đáp Tờ trình 97/TTr-CCPTNT, tại Công văn 357, ngày 28/6/2016, Sở Khoa học - Công nghệ Điện Biên nêu rõ: “Không nhất trí với đề nghị của Chi cục PTNT...; đề nghị đơn vị huy động đủ các nguồn tài chính hợp pháp và các điều kiện khác để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký. Đồng thời có báo cáo giải trình nội dung trên và làm rõ lý do chậm tiến độ thực hiện các nội dung trong hợp đồng trước ngày 1/7/2016...”.

Cứ như thế suốt từ bấy đến nay đã hơn hai năm trôi qua, thay vì tìm cách khắc phục, đưa máy móc nhà xưởng sản xuất giấy dó vào vận hành thì những người “thiết tha” với dự án giấy dó ở Chi cục PTNT lại tự biến cơ quan mình trở thành “nhà máy sản xuất” văn bản từ bao giờ mà bản thân họ cũng chẳng biết. Bao nhiêu văn bản “sản xuất” ra chỉ gửi đến những cơ quan có liên quan để đề nghị được... dừng sản xuất giấy dó. Trong khi đó, tại bản Na Sang 2, ông Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Lào - Lò Văn Thoong ngày nào cũng tiếp hàng chục người đến hỏi: “Khi nào bà con được làm việc ở nhà xưởng?”; “Khi nào mới vận hành thử rồi làm thật...?”. Nghe theo cán bộ dự án, ban đầu ông Thoong giải thích với bà con là do vướng nguồn điện nên phải chờ kéo điện ba pha mới thì làm, nhưng sau rồi chính ông Thoong cũng chán với câu trả lời ấy, bởi ông biết có loại máy nhỏ hơn, tiện hơn làm được giấy dó mà chẳng cần đến điện ba pha.

Thấy chúng tôi vẻ nghi ngờ loại máy ấy, ông Thoong mới nói chi tiết: “Tôi không hiểu cán bộ dự án tính toán kiểu gì mà lại mua cái máy mấy chục người khiêng. Trong khi tôi biết tại Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội có bán máy làm giấy nhỏ, gọn lại rẻ hơn rất nhiều. Tính giá trị thì tiền một cái máy cán bộ dự án mua tôi có thể mua được 10 cái máy làm giấy mà không cần phải kéo thêm nguồn điện. Nhưng tôi không hiểu sao cán bộ dự án làm như thế...?”.

Ngày 3/11/2017, khu nhà xưởng để phục vụ sản xuất giấy dó đã được chuyển chủ từ Chi cục PTNT sang cho UBND huyện Điện Biên và huyện Điện Biên lại giao cho HTX thổ cẩm Lào Na Sang 2 quản lý. Trong diện tích khoảng 100m² nhà xưởng giờ đã là nhà kho, chứa rất nhiều loại phân bón và cả những vật dụng ít dùng đến của gia đình ông Lò Văn Thoong. Máy chiếc máy đồ sộ đã được cán bộ dự án đem đi bán đấu giá... sắt vụn. Giờ nhà xưởng còn đó, ông Thoong cũng còn đó và tiếng bắc tiếng chì cũng đổ hết cho vợ chồng ông Thoong. Một số người không hiểu vì sao dùng sản xuất giấy dó, cho rằng, gia đình ông Thoong chiếm xưởng. Có người còn nói ông Thoong bán máy không cho dân làm trong khi chính bản thân ông còn chẳng hiểu vì sao...?

006. GIA KHÁNH/ Ai cho phép phá 8 ha rừng Trầu để làm du lịch?// Pháp luật.- Số 285.- Ngày 12/10/2018 - Tr.14

8 ha rừng trầu đã khép tán vốn được trồng theo chương trình 327 trên địa bàn xã Thanh Minh (Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên) đã biến mất sau khi UBND tỉnh này giao đất, giao rừng cho một doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án du lịch sinh thái.

8ha rừng Trầu bỗng dưng biến mất

Theo Quyết định số 854/QĐ- UBND ngày 8/8/2006 UBND tỉnh Điện Biên về việc giao đất lâm nghiệp, Xí nghiệp tư nhân số 6, nay đổi thành Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 (Cty số 6) được giao tổng diện tích hơn 9,8ha đất tại địa bàn xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ để khoanh nuôi, trồng bổ sung và chăm sóc rừng; thời hạn sử dụng đất là 50 năm (kể từ tháng 8/2006).

Đáng chú ý, trong hơn 9,8ha đất được giao cho Cty số 6 thì có 8ha đất rừng Trầu được trồng theo Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc (Chương trình 327) từ năm 1995. Theo hồ sơ lưu trữ tại tỉnh Điện Biên cho thấy, tại thời điểm 2006, 8ha rừng Trầu này trước khi bàn giao cho Cty số 6 đã hoàn toàn khép tán và thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Giồng lâm nghiệp vùng Tây Bắc. Cụ thể, ngày 13/6/2006, Xí nghiệp Giồng lâm nghiệp vùng Tây Bắc có Tờ trình gửi UBND tỉnh Điện Biên xin giao lại số diện tích rừng này cho Cty số 6 quản lý, nêu: Hiện tại Xí nghiệp có 2 thửa đất lô 37(8): 4,5 ha và lô 37(9): 3,5 ha rừng Trầu trồng năm 1995 đã khép tán bên kia hồ Huổi Phạ, đối diện với Khách sạn du lịch hồ Huổi Phạ của Xí nghiệp tư nhân số 6. Diện tích 8ha rừng Trầu này nằm sát hồ Huổi Phạ, phù hợp với việc phát triển du lịch sinh thái, nhưng do bị chia cắt bởi hồ Huổi Phạ nên Xí nghiệp hạn chế về việc trông coi, nên đề xuất với tỉnh Điện Biên giao 8ha này cho Doanh nghiệp tư nhân số 6 quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, phục vụ du lịch”.

Theo bà Trần Thị Phương (Giám đốc Công ty CP Giồng Lâm nghiệp Trung ương, Chi nhánh tại Điện Biên, nguyên Kế toán trưởng Xí nghiệp giồng Lâm nghiệp vùng Tây Bắc) khẳng định: “Trên khu đất lô 37(8) và 37(9) tiểu khu 713 trước kia là khu vực rừng trồng Trầu đã khép tán của Xí nghiệp được giao quản lý và sau này bàn giao lại cho Doanh nghiệp tư nhân số 6. Trong những năm làm quản lý tại Xí nghiệp, tôi cũng đã trực tiếp đi rừng tại khu vực đó nhiều lần”.

Thế nhưng, sau khi được giao đất để khoanh nuôi và chăm sóc. không biết Cty số 6 đã sử dụng như thế nào nhưng hiện tại 8ha rừng Trầu khế tán mà các cơ quan chức năng ghi nhận trong các văn bản nói trên gần như đã bị biến mất. Thay vào đó là con đường vòng quanh hồ, các hạng mục vườn hoa vui chơi giải trí...

Ai cho phép?

Nhiều người dân cho biết, trước đây rừng Trầu bao quanh khu vực hồ Huồi Phạ rất đẹp. Ông Lò Văn Yên, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ cho biết: Năm 2001, khi Nhà nước thu hồi diện tích rừng Trầu giao cho Xí nghiệp Giồng cây trồng vùng Tây Bắc, gia đình ông được Xí nghiệp giao cho khoanh nuôi, bảo vệ.

Năm 2006, Nhà nước tiếp tục thu hồi, giao lại cho Cty số 6. Diện tích rừng Trầu bị phá vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Thời điểm tháng 1/2018 có khoảng 70 người đến chặt hạ Trầu, họ đưa cả máy xúc đến san ủi, làm đường dạo quanh hồ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, về nguyên tắc khi giao rừng cho doanh nghiệp quản lý thì sẽ có biên bản và sự chứng kiến của đơn vị kiểm lâm, cũng như sẽ có các số liệu đánh giá chi tiết về hiện trạng, mật độ cây trồng...

Theo ông Hải, hiện nay về cơ bản rừng tỉnh Điện Biên đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn bản trên địa bàn tình bảo vệ, trông nom, chăm sóc quản lý. Về nguyên tắc đã có rừng thì chỉ giao để bảo vệ và trồng thêm, phát triển rừng, còn muốn làm gì thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Chi cục Lâm nghiệp, Sở NN& PTNT thôn tỉnh Điện Biên cũng xác nhận Cty số 6 chưa có bất cứ thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực này. Theo đơn vị này, toàn bộ diện tích năm 2006 mà UBND tỉnh giao cho Cty số 6 đã được qui hoạch là rừng sản xuất. Vì vậy nếu muốn chuyển đổi sang mục đích khác, doanh nghiệp phải làm tờ trình để cơ quan chuyên môn trình UBND tỉnh để xem xét chuyển đổi.

Như vậy, có thể nhận thấy khu rừng Trầu khế tán rộng 8ha nằm trên khu đất lô 37(8) và 37(9) tiểu khu 713 thuộc tại địa bàn xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ là có thật và tồn tại trên thực tế. Nguyên nhân nào khiến khu rừng Trầu được trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để bảo vệ sinh thái, chống xói mòn cho cộng đồng dân cư xã Thanh Minh đã hoàn toàn bị biến mất? Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực quản lý, trách nhiệm của các cơ quan tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng.

007. XUÂN TIẾN/ Nỗi lo sống trong vùng sụt lún, nguy hiểm// Đại đoàn kết.- Số 289.- Ngày 16/10/2018 - Tr.11

Từ tháng 8/2017, tại bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã xảy ra tình trạng nứt, sụt lún nền đất. Hiện vết nứt dài hàng trăm mét, độ rộng vết nứt từ 15 - 20 cm, cá biệt có nơi rãnh nứt rộng đến 30 cm, tạo thành cung trượt sạt chạy qua bản.

Sống trong tình trạng bất an

Đặc biệt, tình trạng sạt lở đất còn tạo ra hai khe trong bản. Tại hai khe này có những “hàm ếch” cao hơn 2m, dài hơn chục mét và đang có chiều hướng tiếp tục sạt lở, đe dọa nhiều ngôi nhà, chuồng trại chăn nuôi của người dân mỗi khi xảy ra mưa lớn. Đằng sau vẻ bình yên của bản làng, hiện nay người dân nơi đây luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng vì sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Là 1 trong 19 bản của xã Xa Dung, bản Mường Tỉnh A có gần 30 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu, đều là dân tộc Mông. Trong bản có 14 hộ với 109 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Anh Lương Văn Sinh, cán bộ địa chính xã Xa Dung cho biết, tình trạng sạt lở, sụt lún đất xảy ra từ nhiều năm trước nhưng người dân không để ý. Tuy nhiên, từ sau những trận mưa lớn xảy ra vào tháng 7, tháng 8/2017, tình trạng sạt lở đất tại hai khe sạt lở diễn ra mạnh và rõ ràng hơn. Khi tiến hành rà soát, khảo sát khu vực quanh bản, lực lượng chức năng của địa phương đã phát hiện đất nứt thành rãnh, dài hàng trăm mét chạy qua bản, độ rộng vết nứt từ 15 - 20 cm, có nơi rộng tới 30 cm. Năm 2017, đã có 4 hộ dân bỏ nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, vườn tược đi sinh sống ở địa điểm khác, còn 10 hộ trong vùng nguy hiểm chưa di chuyển được, trong đó 2 hộ nằm trọn phía dưới cung trượt, sạt và 8 hộ khác nằm phía trên của rãnh nứt.

Anh Vũ A Tủa, người dân bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung, cho hay khi phát hiện rãnh nứt, người dân trong bản cảm thấy mất an toàn nên rất lo sợ, nhất là khi rãnh nứt ngày một rộng và tình trạng sạt lở đất lại tiếp tục diễn ra. Bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sớm di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến địa điểm khác an toàn, để ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Vũ A Lữ - Trưởng bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung, mỗi khi xảy ra mưa lớn, tình trạng sạt lở tại hai khe sạt lở lại tiếp diễn, hàng chục khối đất bị “nuốt” trôi xuống sâu dưới khe lở, tiềm ẩn những mối nguy hiểm đến đời sống, nhà cửa, ruộng vườn của bà con trong bản. Để ứng phó với tình trạng sạt lở đất, mỗi khi mưa lớn xảy ra, người dân trong bản chủ động di chuyển đến ở tạm nhà khác nằm ngoài vùng nguy hiểm. Trong bản, người có sức khỏe thì đắp đất không cho nước chảy vào rãnh nứt và ngăn dòng để nước mưa không đổ vào hai khe lở, nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất.

Mong muốn sớm được di dời đến nơi an toàn

Cũng như nhiều người dân trong bản Mường Tỉnh A, Trưởng bản Vũ A Lữ mong muốn các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất sớm di chuyển khỏi cung trượt, để sinh sống ở một địa điểm khác đảm bảo an toàn, ổn định hơn.

Theo Chủ tịch UBND xã Xa Dung Chá Chồng Chu, thực tế địa hình của bản Mường Tỉnh A ở trên cao, có độ dốc lớn, phía dưới bản lại là vực sâu, có nhiều hang, hố nên rất nguy hiểm, nhất là khi có mưa to kéo dài, nước đổ dồn về rãnh nứt, các khe lở thì khó lường trước được hiểm họa xảy ra.

Tháng 4/2018, đoàn cán bộ của xã đã trực tiếp vào bản để xác nhận hiện trạng sạt lở đất. Chính quyền huyện Điện Biên Đông cũng nhiều lần trực tiếp xuống địa

bàn để kiểm tra, xác nhận hiện trạng, đánh giá mức độ ảnh hưởng và chỉ đạo chính quyền địa phương công tác phòng chống, ứng phó thiên tai.

Cũng theo ông Chá Chồng Chu, chính quyền xã đã tổ chức tuyên truyền cho bà con trong bản sát sao theo dõi, nắm bắt tình hình và có chế độ báo cáo để chính quyền xã có hướng chỉ đạo kịp thời; khuyến cáo người dân khi có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất xảy ra, cần chủ động nhanh chóng di dời đến khu vực an toàn hơn.

Về lâu dài, ông Chá Chồng Chu cho biết, chính quyền địa phương và nhân dân 14 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực có nguy cơ sạt lở đất trong bản Mường Tinh A đều muốn sớm được di dời khỏi bản cũ để ổn định cuộc sống. Qua khảo sát thực tế, do đặc thù địa hình là xã vùng cao, có độ dốc rất lớn, chính quyền xã chỉ tìm được một địa điểm mới để có thể di dời 14 hộ dân ở bản Mường Tinh A đến định cư. Địa điểm mới này có diện tích 1,2 ha, nằm cách bản cũ khoảng 800m. Tuy nhiên, địa điểm này lại thuộc diện tích đất rừng phòng hộ đã giao cho cộng đồng quản lý theo Kế hoạch 388, thuộc tiểu khu 727, khoảnh 6, trạng thái rừng IIa, nên UBND xã Xa Dung đã có tờ trình gửi UBND huyện Điện Biên Đông về việc đề nghị, xin chủ trương di chuyển 14 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, về địa điểm mới.

Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông Vừ A Bằng cho biết, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã nhiều lần cùng đoàn công tác của huyện trực tiếp vào bản khảo sát thực tế và nắm rõ thực trạng sạt lở đất tại bản Mường Tinh A. Huyện đã có văn bản báo cáo tình hình với UBND tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh Điện Biên cũng đã giao các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với huyện Điện Biên Đông trong việc rà soát, kiểm tra để tham mưu cho UBND tỉnh sớm có phương án xử lý sự việc.

008. GIANG NAM/ LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN: Phối hợp trao 1.100 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn// Lao động.- Số247.- Ngày 23/10/2018 - Tr.5

Ngày 22.10, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, LĐLĐ vừa phối hợp với các nhà hảo tâm làng Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 1.100 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sá Tổng, huyện Mường Chà.

Trong đó, trao 1.000 suất cho học sinh 5 trường học trên địa bàn (các Trường Mầm non số 1, Mầm non số 2, Tiểu học số 1, Tiểu học số 2 và Trung học cơ sở); 100 suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số quà trên bao gồm các nhu yếu phẩm, như: chăn, màn, quần áo, sách vở, nước mắm, xoong nồi..., với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của LĐLĐ tỉnh Điện Biên, các nhà hảo tâm làng Nành nói riêng; các cấp, cũng như tổ chức xã hội nói chung đối với học sinh và nhân dân vùng khó khăn. Đồng thời là nguồn động viên kịp thời giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, bám trường lớp, nỗ lực vươn lên trong học tập và san sẻ khó khăn với các gia đình nghèo, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

009. TRẦN XUÂN - XUÂN MAI/ Ba anh em bị bắt cùng 9 bánh heroin trên xe khách// Công an nhân dân.- Số 4829.- Ngày 16/10/2018 - Tr.5

Vì khoản tiền công vận chuyển 5 triệu đồng/ bánh heroin, 3 anh em trong cùng một gia đình gồm Vàng A Thò (SN 1988), Hờ A Toán (SN 1992) và Hờ A Cống (SN 1997), cùng trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đã tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên đưa lên Thái Nguyên tiêu thụ. Khi mang 9 bánh heroin đi qua địa bàn TP Hà Nội đã bị Đội CSĐT tội phạm về kinh tế- ma túy, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này là Hờ A Toán. Sau khi kết nối với các mắt xích trong đường dây ma túy, Toán lôi kéo người em cùng cha, khác mẹ là Hờ A Cống và anh rể là Vàng A Thò (Thó lấy chị gái của Hờ A Toán và Hờ A Cống) cùng tham gia vận chuyển ma túy.

Vào thời điểm này, Cống vừa mới lấy vợ chưa có con còn Hờ A Toán và Vàng A Thò đều đã có gia đình riêng và con nhỏ...

Qua công tác quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hoài Đức đã phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn Hà Nội với số lượng lớn.

Qua trình rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoài Đức đã xác định được danh tính của 3 đối tượng trong ổ nhóm.

Nửa đêm 11-10 chuyến xe khách Điện Biên – Hà Nội bắt đầu rời bến. Trên ô tô, ba đối tượng không ngồi cùng nhau nhưng các vị trí được chọn đều có thể hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Khoảng 4h cùng ngày các đối tượng về đến quốc lộ 6, thuộc khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai. Khi các đối tượng vừa xuống xe ô tô thì tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hoài Đức bất ngờ ập vào bắt quả tang cùng tang vật là 9 bánh hero-in. Dù các đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu tán tang vật, nhưng do kế hoạch đã được tính toán kỹ, kết hợp với sự mưu trí, dũng cảm của các trinh sát làm nhiệm vụ, công an huyện Hoài Đức đã bắt gọn các đối tượng cùng tang vật.

010. ANH DŨNG/ Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 5.000 viên ma túy// Đại đoàn kết.- Số 298.- Ngày 25/10/2018 - Tr.11

Ngày 24/10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) cho biết, vào lúc 15h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng đã phát hiện một phụ nữ vào làm thủ tục nhập cảnh tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tây Trang (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang) có biểu hiện nghi vấn, lực lượng phối hợp tại đây đã kiểm tra và phát hiện trong bộ lọc gió xe máy của đối tượng này cất giấu các gói màu xanh cuộn thành cục bằng băng keo, chứa 5.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY tức ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Thị Hương (sinh năm 1975), hộ khẩu thường trú tại Đội 16, xã Noong Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bước đầu đối tượng khai nhận thường sang Lào buôn bán hàng

tạp hóa, có quen một người tên là Mọn ở cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mây, tỉnh Phong Sa Lý, Lào. Hương được Mọn mua giúp số ma túy trên với giá 2,5 triệu kíp (tiền của Lào) và mang về Việt Nam bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

011. TOÁN NGUYỄN/ Bắt giữ 198 bánh ma túy trên QL3// Nông nghiệp.- Số 209.- Ngày 18/10/2018 - Tr.2

Thông tin từ CA huyện Bạch Thông, đơn vị vừa phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Điện Biên đi qua Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng để tiêu thụ sang bên kia biên giới.

Theo đó , khoảng hơn 23h đêm ngày 16/10, tại QL3, đoạn địa phận thôn Khuổi Sla, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) phát hiện ô tô tải rơ moóc BKS 20R - 00589, chở một máy xúc, nhãn hiệu KOMATSU lưu thông lên phía Cao Bằng. Khi kiểm tra, phát hiện bên trong cất giấu 198 bánh ma túy heroin. 3 đối tượng trên xe tải đã bị bắt gồm: Giàng A Di, sinh năm 1995, cư trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; lái xe là Triệu Văn Vinh, sinh năm 1986 và phụ lái là Triệu Văn Lực, sinh năm 1996 cùng trú tại xóm 10, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Giàng A Di khai nhận vận chuyển ma túy từ Điện Biên lên Cao Bằng với số tiền công 200 triệu đồng

012. THU PHƯƠNG/ Điện Biên: Trung tâm Y tế đổi mới phục vụ người bệnh// Gia Đình & Xã hội.- Số127.- Ngày 23/10/2018 - Tr.16

Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã tập trung đổi mới toàn diện về nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ... Qua đó từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn về trang thiết bị, nhân lực... Nhưng, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ y, bác sĩ Trung tâm luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Thời gian qua, Trung tâm chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; quy trình khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh được cải tiến; tăng cường cán bộ cho khoa khám bệnh trong giờ cao điểm, tránh tình trạng quá tải, ùn tắc, phiền hà cho người dân. Chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân, các đối tượng chính sách xã hội đã được thực hiện tốt hơn, công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân chu đáo. Với việc triển khai nhiều kỹ thuật mới đã góp phần phát triển đồng bộ kỹ thuật tại các khoa, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật an toàn, hiệu quả. Nhất là các kỹ thuật cận lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm, nội soi... đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến khám chữa bệnh.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã có sự khởi sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng, chỉ số hài lòng của bệnh nhân ngày

càng tăng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã khám, chữa bệnh cho 69.305 lượt người, điều trị nội trú cho 3.085 bệnh nhân và 760 bệnh nhân ngoại trú; kê đơn cấp thuốc tuyến xã gần 32.000 lượt và hàng nghìn ca thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm sinh hóa và các điều trị khác. Các chương trình, dự án mục tiêu y tế quốc gia được duy trì tốt, luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ trẻ được tiêm phòng đạt 97%, số phụ nữ được tiêm phòng vắc xin uốn ván đạt 100%. Các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe được tổ chức thường xuyên; công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa được chú trọng... nên nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn.

013. VÕ VĂN DŨNG/ Huyện nghèo Mường Chà đối mặt với HIV// Tuần tin tức.- Số 41.- Ngày 11/10/2018 - Tr.6

VIỆC NGĂN CHẶN HIỂM HỌA LÂY TRUYỀN CỦA HIV Ở HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN GẶP RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN, CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA CẢ TOÀN XÃ HỘI.

Sống tại bản nghèo Co Đứa, xã Na Sang huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, hơn 5 năm về trước, chị L.T(36 tuổi) bị lây nhiễm HIV từ chồng, chị có 2 con, đứa con sau cũng bị lây nhiễm HIV. Con gái đầu ở với bà, chị và con trai sống trong túp lều nhỏ làm bằng tre, chồng chị bỏ đi làm ăn xa nhưng chỉ đủ tiền lo cho bản thân. Hằng ngày, chị cùng con đi bộ lên trung tâm huyện để uống thuốc, công việc ruộng nương phải bỏ do ốm đau liên tục. Cái đói, bệnh tật đeo bám chị, nhiều lúc chị và con phải đi xin ăn. Vì sợ lây bệnh, nên người dân trong bản không muốn nói chuyện hay gần chị, sống đơn côi giữa lán giềng chị đã nhiều lần bị trầm cảm. Trớ trêu hơn nữa, chị mới phát hiện mình mang thai, cái thai đã được một tháng, chị không biết giải quyết thế nào khi không có tiền. Chị L.T tâm sự: “ bị bệnh lâu rồi, ốm đau chả muốn ăn cơm, rụng hết tóc, xong mới lên đi xét nghiệm, bác sĩ mới bảo mình bị bệnh HIV. Hiện tại, đi làm không đi làm được, đói đi xin ăn, ốm đau triền miên, con cũng phải xin nghỉ học vì đau bệnh”.

Cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 50km, nằm dọc với trục đường quốc lộ 12, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) là địa bàn trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS.Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện Mường Chà, tính đến tháng 9/2018, số người nhiễm HIV tích lũy ở Mường Chà là 259 người, trong đó số chuyển sang giai đoạn AIDS tích lũy là 110 và 114 trường hợp tử vong do AIDS. Hiện tại số trường hợp nhiễm HIV được quản lý là 145 người. Trên toàn huyện có 12/12 xã, thị trấn có người nhiễm HIV, tỷ lệ nhiễm HIV/dân số là 0,3%. Những năm qua tình hình HIV/AIDS trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện thêm là 5 người nhiễm mới và 3 người đã tử vong.

Trước hiểm họa lan tràn của căn bệnh thế kỷ, huyện Mường Chà đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn. tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động đối tượng nhiễm HIV gặp không ít khó khăn, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông chia cắt, nhân viên y tế khó có thể vào tận nơi thường xuyên, nên việc vận động, nắm thông tin người bị bệnh còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân mặc cảm, không muốn tiếp xúc với cán bộ y tế dẫn đến kiến thức của họ về bệnh HIV bị sai lệch, không biết cách phòng, tránh lây truyền cho người khác.

Anh Lò Văn Phui, cán bộ y tế bản Co Đũa (xã Na Sang, huyện Mường Chà) cho biết: Nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh HIV/ AIDS chưa nhận thức rõ về mối nguy hiểm của căn bệnh này, họ không chịu tuân theo phác đồ điều trị, đang điều trị thì bỏ thuốc... Có những cặp vợ chồng đều nhiễm HIV nhưng không dùng biện pháp tránh thai dẫn đến lây truyền sang con, cái nghèo đói bám theo không dứt ra được...

Theo Bác sĩ Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mường Chà, công tác phòng chống HIV/AIDS của Mường Chà còn gặp nhiều vướng mắc, trước hết là địa bàn rộng, dân cư thưa, điều kiện đi lại khó khăn, đa số là hộ nghèo. Bên cạnh đó, ảnh hưởng phong tục tập quán cũng như nhận thức của người nhiễm bệnh HIV/AIDS còn thấp, nhiều trường hợp điều trị đỡ nên chủ quan không tiếp tục điều trị nữa, sau khi tái bệnh mới trở lại uống thuốc khiến cho bệnh càng thêm nặng, khó chữa trị. Tới đây, dự án quốc tế về cấp phát thuốc miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS sẽ dừng lại, bệnh nhân phải chuyển sang dùng bảo hiểm y tế để uống thuốc, khám chữa bệnh và bắt buộc mọi người phải đến tại trung tâm y tế, thông qua nhiều thủ tục, điều này sẽ gây khó khăn cho những người bị nhiễm bệnh ở xa không thể thường xuyên khám bệnh được, hiệu quả ngăn ngừa lây truyền sẽ giảm so với trước đây.

Bác sĩ Tân cho biết, số người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu lây qua tiêm chích ma túy và đường máu. Số người nhiễm mới vẫn xuất hiện trong từng năm, chủ yếu ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa rất khó kiểm soát. Để giảm thiểu số người nhiễm mới, hàng năm Trung tâm y tế huyện Mường Chà đều thực hiện phát bơm tiêm sạch, bao cao su miễn phí, thu và tiêu hủy nhiều bơm kim tiêm bẩn; triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS; tư vấn xét nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao như nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ hoặc chồng nhiễm HIV...

014. VĂN DŨNG/ Nan giải bài toán kế hoạch hóa gia đình ở vùng cao Điện Biên// Tuần tin tức.- Số 42.- Ngày 18/10/2018 - Tr.4

Điện Biên hiện là một trong những tỉnh thuộc nhóm đầu về tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu việc sinh con thứ 3, nhưng tỷ lệ này vẫn còn cao, kéo theo nhiều hệ lụy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gia đình chị Hồ Thị Rùa (40 tuổi) sống ở bản Huổi Tóng 1, xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà) thuộc hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô. Chị có 5 người con, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. "Do không có con trai nên mới đẻ nhiều, nếu có con trai thì chỉ đẻ hai con. Cán bộ có đến vận động, chị cũng nghe nhưng rồi vẫn cứ đẻ", chị Rùa tâm sự.

Mường Chà là huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao so với các địa phương khác trong tỉnh, chiếm 26,4% dân số, chênh lệch giới tính lớn 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Đặc thù huyện miền núi nghèo, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở đây gặp không ít vướng mắc.

Chị Đoàn Thị Huệ, cán bộ dân số xã Huổi Lèng đã có 5 năm làm việc, phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình 7 bản của xã. Hàng tuần, chị đều xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con

thứ 3, tuy đã cố gắng thuyết phục, giải thích, nhưng nhiều trường hợp vẫn tiếp tục sinh con. Chị Huệ chia sẻ: Do địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt nên công tác tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do bất đồng ngôn ngữ và nhận thức của bà con về công tác kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, việc vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu không đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, với phong tục tập quán, quan niệm của người dân về việc sinh con trai để thờ cúng, giúp gia đình làm việc hay để nối dõi tông đường nên có trường hợp đã sinh 4-5 con gái, nhưng vẫn cố sinh bằng được con trai.

Ông Giàng Chứ Di, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, cho biết: Xã có 2 bản tỷ lệ sinh con thứ 3 cao là Ca Dí Nhè và Nậm Chua. Chính quyền xã cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ ba. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện vẫn chưa cao, nguyên nhân do nhận thức của người dân còn thấp, phong tục lạc hậu. Một số gia đình thích đông con, không nhận thức được sinh nhiều con sẽ tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đa số những hộ gia đình đông con đều thuộc hộ nghèo, xã phải lập danh sách để Nhà nước hỗ trợ thiếu đói.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Điện Biên, những nơi có tỷ lệ sinh con cao tập trung vào những huyện nghèo, khó khăn, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, các huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao như Nậm Pồ 36,69%, Mường Chà 26,4%, Mường Nhé 22,3%.

Bà Vũ Thị Thùy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện nay, cả nước đang chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nhưng tỉnh Điện Biên vẫn trong thực trạng tỷ suất sinh còn rất cao. Số con trung bình của một phụ nữ đang ở ngưỡng 2,69 con/người, trong khi đó toàn quốc đã đạt được mức sinh thay thế là 2,1 con. Như vậy, để đạt được mức sinh thay thế, tỉnh Điện Biên phải mất một khoảng thời gian khá dài. Các tỉnh miền xuôi tỷ lệ sinh con thứ 3 chỉ 5 -7% nhưng ở Điện Biên tỷ lệ này ước tính khoảng 22,7%. Chất lượng dân số và điều kiện trước sinh, sơ sinh đang ở mức thấp. Hiện tại, khoảng hơn 10% phụ nữ trong thời gian mang thai được sàng lọc trước khi sinh theo đúng quy trình của Bộ Y tế, còn sàng lọc sơ sinh cũng chỉ khoảng 10-20%.

Theo bà Vũ Thị Thùy, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Điện Biên cao do trình độ nhận thức của người dân thấp, còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, tiền thù lao trả cho cộng tác viên dân số thôn, bản còn thấp, công tác tuyên truyền, vận động không thường xuyên do không có kinh phí hoạt động.

Những năm qua, Chi cục cũng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các hoạt động về dân số, tăng cường tuyên truyền, triển khai cung cấp gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn. Đặc biệt, công tác truyền thông được thực hiện rộng rãi từ tỉnh cho đến thôn bản, nhằm vận động, thuyết phục người dân hạn chế sinh con thứ 3 để nuôi dạy con tốt hơn.

015. P.V/ Ngã ở sân trường, trẻ mầm non tử vong thương tâm// Báo Lao Động.- Số 236.- Ngày 10/10/2018 - Tr.3

Anh Lò Văn Khoa (sinh năm 1992 ở bản Lán Yên, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên) cho biết: “Sáng nay cháu Lò Ngọc Q. (3 tuổi, con trai anh Khoa) được mẹ đưa đến trường đi học.

Đến thời điểm trên, anh Khoa nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm báo tin con mình bị ngã tại sân trường, sau đó hôn mê phải đưa đi cấp cứu ở Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên.

Nhưng khi đến nơi anh Khoa mới biết tin cháu Q. đã tử vong.

Theo các giáo viên ở điểm trường Mầm non bản Xôm, thời điểm đó đang là giờ giải lao, các cô giáo phát hiện cháu bị ngã úp mặt xuống sân trường, cạnh rãnh thoát nước. Ngay lập tức các cô giáo đưa cháu đi cấp cứu.

Bác sỹ Lò Văn Thường - Trưởng phòng Khám Đa khoa khu vực Nà Tấu, thuộc trung tâm Y tế huyện Điện Biên - cho biết: “Đơn vị tiếp nhận cháu khoảng 9h30 trong tình trạng bên ngoài chỉ có một vết sưng nhẹ ở má, toàn thân không xước xát, chảy máu”. Không nghe được nhịp tim, xác định nguy cơ tử vong cao, các bác sỹ ngay lập tức tiến hành hồi sức thở máy, ép tim nhưng không thể cứu được.

Theo gia đình cung cấp, cháu Q. cũng có tiền sử hay bị ngã.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giám định pháp y và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.